



## ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมประชาสัมพันธ์

จัดทำโดย สำนักงานเลขาธิการกรม กรมประชาสัมพันธ์

โทรศัพท์ 0-2618-2323 ต่อ 1321, 1329 โทรสาร 0-2618-7445

ข่าวที่ 116 / 2546

วันที่ 26 ธันวาคม 2546

### นักเรียนหลายโรงเรียนในเชียงใหม่แสดงความคิดเห็นหลากหลายต่อความ

### ต้องการรูปแบบการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์

ตัวแทนนักเรียน 20 คนจากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อความต้องการรูปแบบการผลิตรายการวิทยุ โทรทัศน์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง

สำนักงานเลขาธิการกรม ได้รับแจ้งจากนางจินตนา พันธุ์ฝึก ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ได้กล่าวในการประชุมระดมความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับความต้องการในการรับฟังรายการเด็ก ซึ่งจัดขึ้นโดยส่วนข่าวและรายการภูมิภาค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 (สปข.3) ณ ห้องประชุม สปข.3 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2546 ที่ผ่านมามี การประชุมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการรับฟังแนวคิดและข้อเสนอแนะของตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั้ง 20 คนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตั้งแต่ นักเรียนระดับประถมศึกษา – นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งนักเรียนต่างก็ร่วมแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย เช่น แสดงความคิดเห็นว่าในการผลิตรายการวิทยุ นั้น เด็กนักเรียนมีความคิดเห็นว่าการมี การนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนให้มากขึ้น หรืออาจให้มีการเพิ่มข่าวเยาวชนในภาคข่าวบังคับ และในส่วนของเนื้อหาที่นำเสนอสมควรมีประเด็นที่ครอบคลุมให้เด็กทุกระดับสามารถรับฟังร่วมกันได้ สำหรับรายการโทรทัศน์ก็ได้เสนอว่าให้เพิ่มเติมในส่วนของสาระบันเทิง และควรมีการผลิตรายการในรูปแบบใหม่ๆ ที่ไม่จำเจ ทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตรายการ รวมทั้งส่งเสริมให้เด็กเป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อเป็นการฝึกให้เด็กมีความกล้าในการแสดงออก นอกจากนี้ก็ยังมี การแสดงความคิดเห็นว่าควรเพิ่มรายการเด็กที่ใช้ภาษาท้องถิ่น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาพื้นบ้านให้คงอยู่ สำหรับช่วงเวลาในการนำเสนอ นั้น เด็กนักเรียนส่วนใหญ่ต้องการให้นำเสนอรายการเด็กและเยาวชนในช่วงเวลาว่างหรือช่วงพักขณะอยู่ที่โรงเรียน เช่น ช่วงเช้าขณะที่เดินทางไปโรงเรียน หรือช่วงเวลาที่พักกลางวัน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับฟังข่าวสารกันอย่างทั่วถึง

ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ยังกล่าวอีกว่า ประเด็นต่างๆ ที่ได้รับจากการนำเสนอของตัวแทนเด็กนักเรียนทั้ง 20 โรงเรียนในครั้งนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการผลิตรายการ เนื่องจากจะได้นำข้อแสดงความคิดเห็นของเด็กมาเป็นแนวทางในการผลิตรายการ ได้ตรงกับความต้องการของเด็กและเยาวชนอย่างแท้จริง

\*\*\*\*\*